

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Nhiều hoạt động thiết thực

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành giáo dục đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB, NG, NLD). Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua, tạo động lực góp phần phấn đấu, khích lệ đoàn viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công đoàn ngành giáo dục hiện có 42 công đoàn cơ sở với 2.733 CB, NG, NLD. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống CB, NG, NLD; động viên, khích lệ đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Ông Hoàng Thế Tranh, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Các công đoàn cơ sở đã đa dạng hóa hình thức xây dựng quỹ phúc lợi tập thể, quỹ tình nghĩa... để tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ cho giáo dục và động viên các thầy cô giáo, NLD trong ngành. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở thường xuyên tìm hiểu, giúp đỡ đoàn viên giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, động viên, thăm hỏi tập thể, chu đáo khi đoàn viên và gia đình có việc hiếu, hỷ, ốm



Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên.

dau, ốm, tặng quà đoàn viên là thương binh, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành tổ chức trao quà cho 959 đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 434,3 triệu đồng; thăm hỏi, động viên 238 đoàn viên trong tháng công nhân với tổng số tiền 101,85 triệu đồng.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Công đoàn ngành giáo dục đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà với tổng trị giá 250 triệu đồng. Đồng thời, triển khai vận động đóng góp ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" tình hàng năm đạt hơn 377 triệu đồng; phối hợp với Công đoàn

Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình trao quà, tặng học bổng cho học sinh Bùi Thị Bích Loan, lớp 10A8, Trường THPT Đông Thụy Anh hoàn cảnh khó khăn với số tiền 30 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là nhiệm kỳ đặc biệt bởi có đến 4 năm dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan trong cộng đồng khiến đời sống của không ít CB, NG, NLD bị ảnh hưởng, nhất là những giáo viên hợp đồng. Trong bối cảnh đó, Công đoàn ngành đã triển khai các chương trình thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho 408 CB, NG, NLD bị ảnh hưởng trực tiếp với tổng số tiền 207 triệu đồng. Vận động ủng hộ chương trình sống và máy tính cho em với tổng số tiền hơn

4 tỷ đồng. Công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thăm, tặng quà 62 học sinh về từ tâm dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh phải cách ly tại Trường Đại học Thái Bình với số tiền hơn 12 triệu đồng. Cô giáo Phạm Thị Ngàn, đoàn viên Công đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Công đoàn ngành, Ban giám hiệu và Công đoàn nhà trường, tôi được nhận 40 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà và ổn định cuộc sống.

Việc bảo vệ quyền lợi về chính trị, tinh thần cũng được các cấp công đoàn quan tâm. Ông Vũ Trọng Đại, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục cho biết: Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở luôn chủ động đề xuất đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, để bạt các đoàn viên, CB, NG, NLD đủ tiêu chuẩn; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên. Các công đoàn cơ sở chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, kết nạp 361 đồng chí. Nhiều công đoàn cơ sở các trường THPT tổ chức chương trình tập huấn, tọa đàm, nói chuyện thời sự để nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, niềm tin đối với Đảng và chế độ của đoàn viên, CB, NG, NLD. Cùng với đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để gắn kết đoàn viên, tạo hiệu ứng rất tốt trong toàn ngành.

DẶNG ANH

Bí thư chi bộ mẫu mực

Phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào là nhận xét của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Kim Thành, xã Sơn Hà (Thái Thụy) về Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Kiểm.

Sau 30 năm phục vụ trong quân đội, năm 2006 ông Kiểm nghỉ hưu trở về quê hương. Được sự tin nhiệm của đảng viên trong chi bộ, ông được bầu vào chi ủy và làm Bí thư Chi bộ thôn Kim Thành từ năm 2015 đến nay. Với vai trò người đứng đầu chi bộ, ông luôn quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ vững mạnh. Chú trọng công tác vận động quần chúng ở cơ sở bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chính đáng của nhân dân để từ đó tìm ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý những vấn đề nảy sinh trong thôn xóm.

Ông Kiểm chia sẻ: Trước hết phải xây dựng đoàn kết trong chi bộ, xác định trách nhiệm của từng đảng viên, đặc biệt đối với các đồng chí cán bộ nghỉ hưu có kinh nghiệm trong công tác và các đồng chí tiên nhiệm. Đồng thời, phát huy cao vai trò của các đoàn thể, các tổ tự quản làm gương cho nhân dân noi theo. Quan tâm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng hướng.

Chi bộ thôn Kim Thành hiện có 35 đảng viên. Thẩm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt, mỗi đảng viên tốt là Đảng sinh hoạt chi bộ. Trong những năm qua, ông luôn cùng cấp ủy chi bộ bám sát địa bàn cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua gần 10 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn, ông đã cùng cấp ủy lãnh đạo thôn và nhân dân khu dân cư đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhiều năm liên tục Chi bộ thôn Kim Thành đạt trong sạch, vững mạnh, một số phong trào như xây dựng quỹ khuyến học, thu thuế quỹ dân địa xã.

Đặc biệt, năm 2023 Chi bộ thôn Kim Thành được Đảng ủy xã Sơn Hà lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với nội dung đăng ký "Bảo đảm công tác an ninh trật tự". Trước nhiệm vụ quan trọng này, là Bí thư Chi



Ông Nguyễn Xuân Kiểm tích cực nghiên cứu báo Đảng để nâng cao kiến thức.

bộ, ông Kiểm đã chủ động bàn bạc với chi ủy, ban công tác mặt trận thôn để xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện, sau đó đưa ra chi bộ, họp dân thảo luận, thống nhất. Ông cho biết thêm: Chúng tôi triển khai nghị quyết của Đảng ủy và bám sát để cương hướng dẫn của cấp trên để xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trên cơ sở đó phân công cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách từng mặt công tác. Đó là điều kiện trước hết và phải nêu cao vai trò, trách nhiệm đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Những năm qua, việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chấp hành pháp luật trong thôn Kim Thành ngày càng đi vào chiều sâu; tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy dần được loại bỏ. Tuy vậy, với các tuyến đường liên thôn, liên xã đi qua và việc thực hiện số lao động của thôn đi làm ăn xa chiếm tỷ lệ khá cao cũng đặt ra những khó khăn vẫn còn. Trên cơ sở thảo luận và thống nhất cao của đảng viên, Chi bộ thôn tiếp tục triển khai các biện pháp thiết thực hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, thôn phát huy hoạt động của các tổ tự quản, tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. Nếu cao tính trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo quản hệ thống

đường điện thấp sáng. Tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng, tác dụng thiết thực của mô hình camera giám sát an ninh, từ đó tích cực ủng hộ kinh phí để cùng thôn phấn đấu trong thời gian sớm nhất tới đây tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn. Cùng với đó, Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, tích cực ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Nghị quyết của Chi bộ không nêu những vấn đề chung chung mà chú ý vào chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Khuyến khích đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Hoạt động của Chi bộ thôn Kim Thành nói chung, vai trò, trách nhiệm nêu gương của Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Kiểm nói riêng được Đảng ủy xã Sơn Hà ghi nhận, đánh giá cao. Ông Phạm Huy Nam, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đồng chí Nguyễn Xuân Kiểm có quá trình công tác đảng nhiều năm, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đồng chí Kiểm rất năng động, nhiệt tình tham mưu Đảng ủy xã cũng như triển khai các công việc cụ thể, khoa học, quyết tâm xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu trong năm 2023 theo định hướng của Đảng ủy.

LÊ LAN (Đài TTH Thái Thụy)

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khu vực phi chính thức

Tình hình tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động ở khu vực phi chính thức (khu vực làm việc tự do, không có hợp đồng lao động) thời gian qua có chiều hướng giảm. Điều đó góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.



Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu vực phi chính thức là việc làm rất quan trọng để phòng ngừa tai nạn lao động.

Xã Vũ An (Kiến Xương) có trên 4.700 nhân khẩu, trên địa bàn xã có khá đông lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức. Ông Nguyễn Anh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ An cho biết: Toàn xã có gần 2.700 người đang trong độ tuổi lao động. Ngoài số lao động đang làm việc trong khu vực chính thức (khu vực làm việc có hợp đồng lao động) thì số còn lại đang trực tiếp lao động ở nhiều lĩnh vực như: may công nghiệp, thợ xây, nhôm kính, làm nghề mộc, sửa chữa điện nước... Hàng năm, mỗi khi có vấn đề của cấp trên về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, chúng tôi đều triển khai phổ biến đến người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Chính vì vậy, trên địa bàn xã Vũ An nhiều năm nay không xảy ra tai nạn lao động chết người.

Là chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất, anh Nguyễn Văn Dụ ở thôn An Vinh, xã Vũ An luôn

đặt tiêu chí an toàn lên trên hết. Anh chia sẻ: Đặc thù của nghề làm mộc phải sử dụng nhiều loại máy cắt, máy cưa nguy hiểm nên trong quá trình lao động, tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn. Với những lao động làm thuê tại xưởng, tôi luôn dặn dò, lưu ý liên tục về cách sử dụng và vận hành máy an toàn. Những chi tiết nhỏ như khi người lao động chưa bảo đảm về trang phục, quần áo không gọn gàng, có thể vướng víu vào máy, tôi thường xuyên quan sát, nhắc nhở để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Lao động làm việc khu vực phi chính thức rất rộng, người lao động làm việc ở nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau, ở mỗi vị trí công việc tiềm ẩn những mối nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động khác nhau. Khu vực này chủ yếu là những cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ thợ, hộ gia đình có người lao động tự làm, không theo hợp đồng lao động nên để bảo đảm an toàn về sức khỏe cho chính mình, bản thân người lao động phải nâng cao ý thức tự giác, để cao tính kỷ luật

lao động. Cùng với đó, các cấp, ngành, nhất là chính quyền địa phương, cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động thuộc địa bàn quản lý. Ông Phạm Duy Long, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư cho biết: Việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động được chúng tôi quan tâm thực hiện thường xuyên và liên tục. Cùng với đó, chúng tôi cũng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khu vực phi chính thức, trong đó tập trung chủ yếu việc hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với những cơ sở, hộ kinh doanh cá thể sử dụng các loại máy, thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như xe nâng, nồi hơi, vận thăng, thiết bị nâng hạ tự chế...

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 74 vụ tai nạn lao động, làm 88 người bị nạn. Trong đó, có 14 vụ tai nạn lao động làm chết 14 người, bị thương 74 người. Tình hình tai nạn lao động có người chết của năm 2022 được đánh giá có giảm về số vụ và số người chết so với các năm trước nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động, sản xuất, nhất là tai nạn lao động trong khu vực phi chính thức. Gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động ngã cao trong thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ và một số vụ tai nạn lao động chết người và tổn thương sức khỏe người lao động trong quá trình lắp đặt, sửa chữa máy móc, thiết bị trong doanh nghiệp.

Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, Sở đã triển khai một số giải pháp hỗ trợ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động trong khu vực phi chính thức như: phối hợp cùng các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình tai nạn lao động khu vực phi chính thức để có giải pháp hỗ trợ huấn luyện; rà soát, thống kê tình hình sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để hướng dẫn kiểm định, bảo đảm an toàn trong sử dụng; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho chủ cơ sở, hộ kinh doanh cá thể và người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Theo ông Tăng Quốc Sử, khó khăn nhất trong công tác quản lý cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động khu vực này là nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ; người lao động còn coi trọng lợi ích kinh tế trước mắt mà chưa chú ý đến bảo vệ an toàn, tính mạng của bản thân. Chưa nhận được sự quan tâm phối hợp thường xuyên từ các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, cơ sở.

ĐỖ HỒNG GIA

867,8 tỷ đồng chi trả cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) với 44 cơ sở y tế. Để bảo đảm cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi, đồng thời quản lý tốt các chi phí KCB BHYT đúng với các quy định của nhà nước, BHXH tỉnh thường xuyên bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam để thống nhất nội dung phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ sở y tế trên địa bàn trong giám định, kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT. Ước 6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã chi trả 867,8 tỷ đồng cho 1.355.507 lượt người KCB BHYT, tăng 335.027 lượt người so với cùng kỳ năm 2022.

Hiện nay, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp tuyên truyền các chính sách BHYT đến người bệnh và người nhà bệnh nhân; tăng cường phản ánh, đề xuất với các cơ sở y tế giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám và điều trị nhằm nâng cao chất lượng KCB bằng thẻ BHYT. Qua đó tạo thêm niềm tin để người dân yên tâm tham gia BHYT, chủ động chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

DUY TÙNG

QUỲNH PHỤ Tổ chức 5 lớp dạy bơi cho thiếu nhi

Nhằm trang bị kỹ năng bơi cho thiếu niên, nhi đồng và tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè 2023, từ ngày 14 - 30/6, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các xã An Quý, Quỳnh Thọ, An Hiệp, Quỳnh Giao, Quỳnh Minh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trên 200 thiếu niên, nhi đồng địa phương.



Thiếu niên, nhi đồng xã An Quý tham gia lớp dạy bơi hè 2023.

Tham gia lớp dạy bơi, các em được trang bị kỹ năng bơi tự do, bơi ếch, trườn sấp, phương pháp cứu người khi bị đuối nước. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và hướng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em". Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để thiếu niên, nhi đồng có sân chơi bổ ích, thiết thực rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp, góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

MẠNH TƯỜNG (Đài TTH Quỳnh Phụ)